

เรียงคน มาเป็นข่าว



●...บทบาท “นายกฯ อังค์-แพทองธาร ชินวัตร” ลือถึง “ทิศทาง” ของรัฐบาลเพื่อไทยยุคนี้ ที่เน้นหนัก 2 เรื่องใหญ่ คือ “พัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ มีนิติธรรมและความโปร่งใส” ตาม “แนวนโยบาย” ของรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐสภาไว้ และอีกด้าน คือ “เศรษฐกิจ” ที่เติบโตน้อยกว่าศักยภาพจริง หนี้สินเรื้อรัง ความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงขึ้น “จึงต้องปรับสภาพ-พัฒนาโครงสร้างการผลิตในประเทศให้ทันสมัยเป็นอุตสาหกรรมใหม่ เป็นเศรษฐกิจดิจิทัล” แต่ก็ไม่ใช่งานง่ายๆ เพราะในด้านการเมือง “รัฐธรรมนูญ 2560” มี “ความคิด-วิธีคิดที่มีลักษณะเฉพาะ” และเปิดช่องให้เกิด “นิติสงคราม” ใ้รัฐบาลต้องแบ่ง “สมาธิ” มารับมือแบบ “ประมาท” ไม่ได้

●...ถ้าดูการทำงาน “รัฐบาลแพทองธาร” รับมือกับปัญหาที่ถาโถมได้อย่างรัดกุม ขณะที่ฝ่ายต่อต้านยังติดกับ “มูขมิ้น” อย่าง MOU 44 ที่กลายเป็นเรื่อง “เสียดินแดน-เสียเกาะกูด” ไป การชี้แจงของ “กรมสนธิสัญญา กระทรวงการต่างประเทศ” สร้างความเข้าใจได้มากกว่า MOU 44 ไม่ทำให้เสีย “เกาะกูด” หรือคำอธิบายของ “สุรเกียรติ์ เสถียรไทย” รว.ต่างประเทศในขณะนั้น ที่ลือไปหยิบมาเผยแพร่ใหม่ ก็ยังใช้อธิบายได้ดี “อ.สุรเกียรติ์” บอกไว้ว่า MOU 44 เป็นเพียง agreement to talk ไม่ใช่สนธิสัญญาแบ่งประโยชน์ และ 2 ประเทศจะตั้งคณะกรรมการมา “เจรจา” กันต่อไป จังหวะนี้รัฐบาลน่าจะสร้าง “ความเข้าใจ” ให้มากขึ้นได้ ด้วยการชี้แจงจากผู้มีหน้าที่อย่าง “ตรงประเด็น”

●...ระหว่างนี้ถึง 17 พ.ย. “นายกฯ อังค์” ไปประชุมเอเปคที่ “เปรู-อเมริกาใต้” เลยแวง “ลอสแอนเจลิส” พบปะนักธุรกิจอเมริกัน กลุ่ม MPA หรือ Motion Picture Association ที่มีค่ายหนังเบอร์ใหญ่ 5 แห่งอยู่ด้วยกัน เพื่อชวนมาถ่ายทำในประเทศไทย อีกก็คือ Western Digital ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และอุปกรณ์เก็บข้อมูล

ที่มีการลงทุนในไทยที่อยุธยา และปราจีนฯ และกำลังจะตั้งศูนย์วิจัย และพัฒนาที่ กทม. เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันประเทศให้เป็น Digital Hub ส่วนการประชุมที่เปรู ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะสะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจในระดับโลกอย่างไร

●...ฮือฮากับบทบาท “ทักษิณ ชินวัตร” ขึ้นเวทีหาเสียงชิงนายก อบจ.อุดรธานี กำหนดเข้าคูหาบัตร 24 พ.ย.นี้ “เพื่อไทย” ส่ง “ศราวุธ เพชรพนมพร” ส่วน “ประชาชน” ส่ง “คณิตศร ชูริรัมย์” ลงสู้ ในฐานะนักการเมืองผู้คร่ำหวอดในสนามเลือกตั้ง “อดีตนายกทักษิณ” หยิบเรื่อง “ยาเสพติด”, เศรษฐกิจปากท้อง และ “เงิน 1 หมื่น” ขึ้นมาปราศรัยเรียกเสียงเฮได้พอสมควร ใครจะแพ้-ชนะ ยังยากที่จะเดา แต่ที่แน่ๆ การปะทะระหว่าง “เพื่อไทย” กับ “ประชาชน” คงจะมีอีกเรื่อยๆ และคงไป “พีค” ในสนามเลือกตั้งทั่วไปหน้า ประมาณปี 2570 เร็วกว่าช้ากว่าเป็นไปได้หมด

●...อย่าพลาด “ประชาชาติธุรกิจ” ในเครือมติชน จัดสัมมนา “Thailand 2025 โอกาส-ความหวัง-ความจริง” มองอนาคตประเทศในปีหน้า “นายกฯแพทองธาร ชินวัตร” ให้เกียรติมาเปิดงานและ “ปาฐกถาพิเศษ” จากนั้นเป็นมุมมอง-ทรรศนะจาก ผู้รู้ อาทิ “นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์, บิบัติ ดัณฑเกษม, อุทัย อุทัยแสงสุข, ยอด ชินสุภัคกุล, ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร, วสุพล ตั้งสมบัติวิสิทธิ์, พันธุ์ พระเนียงเวทย์” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันพฤหัสบดี 21 พ.ย.2567

กาแฟป่า



กสทช.

สำนักงาน กสทช.

ขอเชิญชวนให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สำหรับกิจการกระจายเสียง ในระบบเอฟเอ็ม
กำลังส่งออกอากาศไม่เกิน 1 กิโลวัตต์

ระยะเวลาการยื่นคำขอใบอนุญาต

○ ประเภทกิจการบริการสาธารณะและประเภทกิจการบริการชุมชน
ยื่นคำขอตั้งแต่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567

○ ประเภทกิจการทางธุรกิจ
ยื่นคำขอตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2567

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง www.nbt.go.th
และ <https://broadcast.nbt.go.th> หรือ โทร 1200

สำนักสื่อสารองค์กร



Call Center 1200